



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 หน้า 1,11 มูลค่าข่าว 265,089.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

**แนะแยก 'กสพท.' จากทีแคส  
ทปอ. จ่อปรับระบบใหม่มีหน้า  
ผู้ปกครองชัดเจนทำเด็กเครียด  
'หมอมือ' หนุนแยก 'กสพท.' ออกจากทีแคส 'กสพท.'  
ออกประกาศแนวทางยืนยันลัทธิรอบ 3/2 ยัน  
ไม่นำรายชื่อผู้ลงทะเบียนลัทธิรอบ 3/1 มาประมวลผล  
(อ่านต่อหน้า 11)**

## ต่อจากหน้า 1 ทีแคส

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือระบบทีแคส โดยระบบทีแคสรอบ 3 3 วัตรตรงร่วมกัน เปิดให้มีการยืนยันลัทธิ 2 ครั้ง คือรอบ 3/1 และรอบ 3/2 ทั้งนี้หลังจากที่เกิดปัญหาการกักตุนที่นั่งของนักเรียนมัธยมศึกษาตัวกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในวันที่ 31 พฤษภาคม เพื่อเรียกร้องให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แก้ไขปัญหานี้มา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้เดินทางไปให้กำลังใจกับนักเรียนผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากระบบทีแคสรอบ 3 ที่ สกอ. ทราบว่า ทปอ. ได้หารือเพื่อแก้ปัญหา และ ทปอ. ได้แก้ไขปัญหามาแล้ว โดยเปิดให้มีการยืนยันลัทธิหรือเคลียร์ที่นั่ง 2 รอบ ส่วนตัวหารือกับ นพ.อุดมศรีนทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. ด้วย แต่ต้องเข้าใจว่า ศธ. ไม่มีอำนาจ ทำได้เพียงให้คำแนะนำ และดูว่า ทปอ. จะแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งการแก้ปัญหาของ ทปอ. ก็เป็นวิธีการที่ถูกต้อง

"ระบบทีแคสเป็นระบบที่ส่วนใหญ่เห็นว่าดีแล้ว แต่ยังมีปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน เด็กกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) มีโอกาสได้เลือก 7 คณะ แต่เด็กที่ไม่ได้สอบในกลุ่ม กสพท. เลือกได้ 4 คณะ ทำให้เกิดประเด็นเด็กเก่งมีสิทธิเลือกได้มากกว่า ซึ่งผมคิดว่าควรให้กลุ่ม กสพท. แยกออกมาประกาศผล และให้มีการเคลียร์ที่นั่งก่อน จะไม่ได้เกิดปัญหา" นพ.ธีระเกียรติกล่าว

ต่อมาเวลา 10.00 น. ที่ สกอ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ปกครองนักเรียนจำนวนหนึ่งเดินทางมาร้องเรียนปัญหาที่แคสรอบ 3 โดยไม่มีนักเรียนเดินทางมาด้วย ทั้งนี้บางปัญหา ตัวแทนผู้ปกครอง กล่าวว่า ปัญหาที่ทำให้เด็กเครียดสะสม ระบบเข้าใจยาก ที่เด็กทางมาว่านี้ไม่อยากสื่อสารด้วยความกังวลกลัวผิดว่าระบบทปอ. ไม่ดีอย่างไร ตรงที่แถลงข่าวเมื่อวาน รู้สึกว่าผู้บริหารมองเด็กมีปัญหา ทั้งที่จริงเด็กออกมาสะท้อนปัญหา

"ยังไม่มีใครออกมาพูดให้ชัดเจน ทปอ. แถลงไปแต่ก็ไม่เข้าใจ เด็กเครียดตั้งแต่เปิดรับสมัครรอบแรกที่เกิดปัญหาเรื่องสมัครแล้ว ระบบนี้ลดความเหลื่อมล้ำตรงไหน ทปอ. อย่าไปเพิ่มประสิทธิภาพ เซิร์ฟเวอร์ แต่ควรจัดระบบดูแลฐานข้อมูลให้ดี และคิดวิธีจัดการปัญหาดีกว่า และถ้ารอบ 3/2 ยังใช้วิธีเดิม ปัญหาจะเกิดแบบเดิม ส่วนทีแคสรอบ 4 ก็มีการเตรียมสอบและวิธีสอบที่ไม่เหมือนทีแคสรอบ 3 เด็กส่วนมากจึงหวังรอบ 3 มากกว่า ไม่อยากให้เด็กมาเจอปัญหานี้ ทำไม่ระบบ ทปอ. แก้ไขปัญหาไม่ได้ ทปอ. ไม่ได้เตรียมตัวรับมือกับปัญหา ถึงได้แก้ไขไม่ถูกจุด เป็นการแก้ไขเท่าที่ ทปอ. จะทำได้ ตั้งแต่เกิดเรื่องลูกดิ้นและเด็กๆ ไม่สามารถโทรติดต่อ ทปอ. ได้เลย เด็กเลยถามที่ลาเต้ (บก. ด้านการศึกษา เว็บไซต์เด็กดี) และตั้งกระทู้ถามในเว็บเด็กดี เด็กเชื่อที่ลาเต้ แต่ถ้าเกิดที่ลาเต้ให้ข้อมูลผิด จะทำอย่างไร ทปอ. ควรเพิ่มสายด่วนเพื่อให้เด็กโทรปรึกษาและรับข้อมูลโดยตรง" นางอัญชนากล่าว

นางกาญจนา กิตติวัชร ตัวแทนผู้ปกครองอีกคน กล่าวว่า ลูกคนคิดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ลูกสนใจแล้ว แต่คนกลับมองว่าระบบนี้วิ่งเด็กเด็กมากเกินไป เด็กต้องเก่งระดับไหนถึงจะสอบติด ได้เรียนคณะที่ต้องการเรียน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม) แถลง

ข่าว กลายเป็นว่าเด็กและผู้ปกครองไม่เข้าใจและกลายเป็นฝ่ายผิดแทน ถ้าไม่ออกมาสะท้อนปัญหาเด็กปี 2562 จะเกิดปัญหานี้ขึ้นแน่ ถ้า ทปอ. แก้ไขปัญหาไม่ได้ ก็ไม่ควรใช้ระบบนี้

ต่อมาเวลา 12.00 น. นายประเสริฐ คันธมานนท์ เลขานุการ ทปอ. เปิดเผยภายหลังหารือกับผู้ปกครองว่า ยังมีผู้ปกครองกังวลใจและมายื่นหนังสือ สนับสนุนเรื่องให้พิจารณา ระบบทีแคสที่ ทปอ. สร้างขึ้นพิจารณาจากต้นแบบของทุกมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง และต้องเข้าใจว่า ทปอ. ไม่ใช่หน่วยงานที่กำหนดนโยบาย รัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบายว่าไม่

ต้องการให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยก่อนเด็กเรียนจบ ม.6 รวมถึงแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของเด็ก ทปอ. เป็นผู้บริหารนโยบายและจัดการปัญหา จึงออกมาเป็นระบบทีแคส ที่เปิดรับสมัครไว้ที่เดียวกันทั้งหมด และต้องการสร้างความสมดุลระหว่าง 1. สิทธิในการเลือกของเด็ก 2. ความยืดหยุ่นในการเลือกต้องมีความเหมาะสมกับเด็ก 3. การลดความเหลื่อมล้ำและการกักตุนที่นั่งให้เหลือน้อยลง จากอดีตที่กักตุนแรงมาก บางคนกักกว่า 10 ที่ และใช้เวลานานกว่ามหาวิทยาลัยจะรู้ คือเปิดภาคเรียนแล้ว ระบบใหม่จึงออกแบบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่กักตุนที่นั่งให้น้อยลงเหลือแค่ 4 ที่เท่านั้น และเด็กไม่สามารถกักที่นั่งไว้ก่อน ต้องยืนยันลัทธิในทันที ทำให้ระยะเวลาการกักที่นั่งน้อยลง และ 3. มหาวิทยาลัยต้องการคัดเลือกเด็กพร้อมที่จะเรียนในสาขาวิชานั้นหรือไม่ โดยไม่ดูคะแนนสอบอย่างเดียว เพราะทุกมหาวิทยาลัยมองว่าการใช้คะแนนไม่ครอบคลุมทั้งหมด ทุกมหาวิทยาลัยมีกฎเกณฑ์การคัดเลือกเด็กของตนเอง เกณฑ์รอบ 3 จึงเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถจัดอันดับได้ รอบมีหน้าที่พัฒนาระบบสร้างสมดุลทั้ง 3 ข้อนี้ในระบบทีแคสรอบ 3

นายประเสริฐกล่าวต่อว่า จากกรณีทปอ. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม หรือถึงทางออกในหลายด้านและ ทปอ. คงลงใช้วิธีนี้ คือเพิ่มรอบ 3/2 เนื่องจากประเมินแล้วว่าได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และสร้างสมดุล 3 วัตถุประสงค์ได้ รอบ 3/2 จึงเกิดขึ้นเพื่อจัดการปัญหานี้โดยเฉพาะ ตามว่าจะเยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบอย่างไร ตนไม่สามารถตอบได้ อย่างไรก็ตามระบบทีแคสเป็นระบบคิดที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด ส่วนว่ารอบ 3/2 จะแก้ไขปัญหาคือหรือไม่ คิดว่าไม่ได้เพราะอย่างนี้แล้วสามารถแก้ไขปัญหาการกักตุนที่นั่งของเด็ก กสพท. ได้ แต่อาจทำได้ไม่สมบูรณ์ ส่วนว่าจะต้องกังวลว่าจะเหมือนกับรอบ 3/1 หรือไม่นั้น ไม่มีระบบไหนสามารถแก้ไขปัญหาคือได้สมบูรณ์แบบ แต่

ทปอ.ยืนยันว่าที่แคลสอบ 3 จะทำการยืนยันสิทธิเพียง 2 ครั้งเท่านั้น ถ้าเพิ่มรอบมากกว่านี้ จะกระทบถึงรอบถัดไป

“วันนี้รับข้อเสนอของผู้ปกครองเพื่อเสนอทปอ.ปรับปรุงที่แคลในปีต่อไป ข้อเสนอของผู้ปกครอง เช่น ให้รอบ 3 มีการเรียงลำดับ ขอให้เอาเรื่องผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมปลาย (GPAX) ออกจากระบบ และให้ที่แคลสอบ 3 สามารถเลือกอันดับได้ หรือเอา กสพท.ออกจากระบบไป หรือให้เลือก กสพท.แค่ 2 ตัวเลือกซึ่งจุดนี้จะไปคุยกับ กสพท.ต่อไป และจะรวบรวมบทเรียนของปีนี้เสนอที่ประชุม ทปอ. และรับรองว่าปีหน้ามีการปรับปรุงระบบแน่นอน ขณะนี้ไม่สามารถตอบได้ว่าส่วนไหนจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงบ้าง ต้องดูมติที่ประชุม ทปอ.ต่อไป” นายประเสริฐกล่าว

ขณะที่ กสพท.ได้ออกประกาศ กสพท.ฉบับที่ 11 เรื่อง กำหนดแนวทางการรับผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และรับการตรวจสุขภาพหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงของ กสพท.ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบที่แคล รอบ 3/2 ในวันเดียวกันโดยระบุว่า ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ เรื่อง การจัดการรอบยืนยันสิทธิในระบบที่แคลสอบ 3 ครั้งที่ 3/2561 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม โดยเปิดให้ผู้สมัครสามารถเข้าดำเนินการเลือกยืนยันสิทธิในระบบ Clearing house ครั้งที่ 3/2 ได้ ตามเงื่อนไขของ ทปอ.นั้น กสพท.ขอกำหนดแนวทางการรับผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และรับการตรวจสุขภาพ ระบบรับตรงของ กสพท. ในรอบที่ 3/2 ดังนี้

1.กสพท.ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปิดรับรอบรอบที่ 3/2 เฉพาะในบางสาขาและในบางสถาบัน 2.สถาบันที่เข้าร่วมรับกับ กสพท.ที่ต้องการรับนักศึกษาเพิ่มในรอบที่ 3/2 เนื่องจากมีผู้สละสิทธิหรือไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือตรวจร่างกาย กสพท.จะดำเนินการนำรายชื่อเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อ ตามประกาศ กสพท.ฉบับที่ 10/2561 มาประมวลผล โดยยึด

หลักเกณฑ์ตามประกาศ กสพท. ฉบับที่ 1/2561 3.ตามที่ ทปอ.ถือว่า กสพท.เป็น 1 สาขาวิชา ดังนั้นผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และรับการตรวจสุขภาพตามประกาศ กสพท.ฉบับที่ 10/2561 แล้ว แต่สละสิทธิหรือไม่ยืนยันสิทธิในระบบเคลียร์จึง

เฮาส์ ครั้งที่ CH3/1 กสพท.จะไม่นำมาประมวลผลในรอบที่ 3/2

นายชาติ เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า มธ.เตรียมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่แคลสอบ 3/2 ตามกำหนดของ ทปอ.ซึ่งจะส่งที่นั้งว่างหลังการเคลียร์เฮาส์รอบ 3/1 ให้มหาวิทยาลัยวันที่ 5 หรือเย็นวันที่ 4 มิถุนายน และกำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศในวันที่ 6 มิถุนายน แต่ในส่วนของ มธ.เองมีข้อมูลการเรียงลำดับไว้ส่วนหนึ่งแล้ว ดังนั้นจึงคิดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อที่แคลสอบ 3/2 ได้ตั้งแต่เย็นวันที่ 5 มิถุนายน ทั้งนี้การที่ มธ.ประกาศออกไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เตรียมตัว เพราะมหาวิทยาลัยเองมีรายชื่ออยู่แล้วจากลำดับคะแนน เช่น ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกให้ ทปอ.จำนวน 100 ราย โดยหลักการมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบและคาดคะเนได้เบื้องต้นว่าใครจะสละสิทธิบ้าง เช่น กรณีคนที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์แล้ว เป็นต้น ดังนั้นจึงสามารถเตรียมเรียงลำดับคะแนนใหม่ เริ่มจากลำดับ 101 ไล่ตามตำแหน่งที่ว่างได้ทันที ส่วนปัญหาระบบที่แคลที่ผ่านมา ในส่วนของ มธ.ยังมองว่าที่แคลเป็นระบบที่ดี จะมีปัญหาบ้างตรงการรับสมัคร มหาวิทยาลัยค่อนข้างเตรียมตัวกันดี เพราะรู้ว่าจะมีผู้สละสิทธิมาก จึงอยากสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง ตัวเลขที่ถูกตัดมีการเผื่อไว้แล้ว เช่น รับจริง 100 ที่นั่ง ประกาศชื่อ 200 ที่นั่ง แต่มาสอบสัมภาษณ์จริงเพียง 80 ที่นั่ง ดังนั้น จึงเหลือที่นั้งว่างอีกเพียง 20 ที่นั่ง สำหรับการรับในรอบ 4 ไม่ได้เหลือมากอย่างที่เด็กเข้าใจ